

ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓



งานราชการนั้น เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตชีวิตของประชาชน ซึ่งมีความเชื่อมโยงอยู่เป็นนิตย์ ตามสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ข้าราชการทุกคนจึงต้องมีความเข้าใจในทิศทางของสังคมให้กระจ่างชัด และรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สนองวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานอย่างเต็มที่ ด้วยประสิทธิภาพสูงและมีความซื่อสัตย์สุจริตอย่างเคร่งครัด

พระยีนุชชวนะ พระราชโอรส
วันที่ ๑๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

พระราชโอรส สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชโอรส ในโอกาสวันข้าราชการพลเรือนวันที่ ๑ เมษายน ว่า “งานราชการนั้น เป็นงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวิถีชีวิตของประชาชน ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นปกติตามสถานการณ์และการเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป ข้าราชการทุกคนจึงต้องทำความเข้าใจงานในหน้าที่ของตนให้กระจ่างชัด และรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องเหมาะสม คือประโยชน์สุขของประชาชน และความเจริญมั่นคงของประเทศชาติ

สาร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ข้าราชการ คือ ผู้ปฏิบัติงานราชการโดยคำนึงถึงความผาสุกของประชาชนและผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ จึงต้องตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของราชการเป็นข้าราชการที่ดี ซึ่งต้องเสียสละ อุทิศตน และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน โดยนำความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ มาใช้ในการจัดทำและให้บริการสาธารณะ สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชน ตลอดจนสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศไทย

สาร
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔



ข้าราชการ คือ ผู้ปฏิบัติงานราชการโดยคำนึงถึงความผาสุกของประชาชนและผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ จึงต้องตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของราชการเป็นข้าราชการที่ดี ซึ่งต้องเสียสละ อุทิศตน และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน โดยนำความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ มาใช้ในการจัดทำและให้บริการสาธารณะ สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชน ตลอดจนสร้างความเจริญก้าวหน้าให้แก่ประเทศไทย

เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ผมขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนทุกคนที่รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และขอชื่นชมข้าราชการทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือ ศรัทธาของประชาชน และเห็นเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการรุ่นต่อไป ขอถือโอกาสขอบคุณข้าราชการพลเรือนทุกคนที่ทุ่มเทกาย แรงใจ ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับทุกภาคส่วน เพื่อช่วยให้ประเทศไทยพัฒนาอย่างก้าวไกล และขอให้ทุกท่านพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้มีความพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลและวิธีการทำงานแบบปกติใหม่ (New Normal) ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติงานราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนมีความสุขและประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตลอดไป

ในโอกาสนี้ ขอแสดงความชื่นชมพระปรีชาญาณและสติสัมปชัญญะในทาง ยึดมั่นพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โปรดเกล้าฯ พระราชทานรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมคำชื่นชมและรางวัลแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นทุกคน ก่อให้เกิดเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ข้าราชการรุ่นต่อไป ขอชื่นชมกับพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไป

พลเอก **Prayut Chan-o-cha**
ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ผมขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนทุกคนที่ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะดำรงซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของข้าราชการ และประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นข้าราชการที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือ ศรัทธาของประชาชน และเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ข้าราชการรุ่นต่อไป ผมขอโอกาสนี้ขอบขอบคุณเพื่อข้าราชการพลเรือนทุกคนที่ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับทุกภาคส่วน เพื่อช่วยให้ประเทศไทยพัฒนาอย่างก้าวไกล และขอให้ทุกท่านพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพื่อให้มีความพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ โดยเฉพาะเทคโนโลยีดิจิทัลและวิธีการทำงานแบบปกติใหม่ (New Normal) ซึ่งจะทำให้การปฏิบัติงานราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนมีความสุขและประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตลอดไป

กองการเจ้าหน้าที่
กรมพัฒนาที่ดิน



ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล อีกทั้งพระบารมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ข้าราชการพลเรือนทุกท่าน พร้อมทั้งครอบครัว ประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ เพื่อร่วมเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไป

ข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน ที่ได้รับรางวัล ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓



นายวิโรจน์ บรรเจิดฤทธิ์

ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

(ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน)

สถานที่ทำงาน สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๖

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท

สถาบัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ผลงานเด่น การสำรวจพื้นที่สำหรับทำแผนผังการก่อสร้างโรงเรียนโมโกโรวิทยา
ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตาก



นายภาคภูมิ รัตนไสวงค์

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

สถานที่ทำงาน กลุ่มวินัย กองการเจ้าหน้าที่

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี

สถาบัน มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผลงานเด่น ๑. การปกป้องและคืนสิทธิอันชอบธรรม ในการดำเนินการทางวินัย
ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

๒. การจัดทำคู่มือการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ (Work from Home)

กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

